

# BÊN THUA CUỘC

Trần Trung Chính

Ngay từ đêm 5 Nov 2024 rạng sáng ngày 6 Nov 2024 liên danh Trump –Vance đã vượt qua mức 170 phiếu của cử tri đoàn toàn quốc. Khoảng 2 giờ sáng ngày 6 Nov 2024, khi Tổng Thống thứ 47 vừa đắc cử Donald J. Trump đứng trên khán đài tại Florida cùng với Ban Tham Mưu và gia đình của ông chào mừng quốc dân đồng bào thì máy đếm phiếu loan báo trên màn hình đã cho thấy liên danh của ông Trump – Vance đã đạt 177 phiếu cử tri đoàn (nghĩa là chiến thắng không thể đảo ngược).

Mười ngày sau, liên danh Trump- Vance đã đạt 312 phiếu cử tri đoàn với khoảng 75 triệu phiếu phổ thông (liên danh Kamala- Wolf chỉ có 226 phiếu cử tri đoàn với khoảng 67 triệu phiếu phổ thông). Phía Thượng Nghị Viện, Đảng Cộng Hòa đạt 52 ghế trong lúc Đảng Dân Chủ chỉ có 44 ghế (có 4 ghế Thượng Nghị Sĩ độc lập nhưng thường bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, vậy tính ra Đảng Dân Chủ chỉ có 48 phiếu tại Thượng Nghị Viện). Phía Hạ Nghị Viện, Đảng Cộng Hòa cũng đã vượt qua con số 218 cần thiết để đạt mốc “phe đa số” (trong khi Đảng Dân Chủ chỉ có 209 phiếu). Những báo chí và dư luận “phe ta” thì có những danh xưng ca tụng như “chiến thắng áp đảo”, chiến thắng long trời lở đất” hay “chiến thắng diệu kỳ” vì chưa bao giờ “phe ta” nắm được cả 3 ngành HÀNH PHÁP –LẬP PHÁP – TƯ PHÁP cùng một lúc.

Người viết sẽ không mất thì giờ để viết lại những gì mà BÊN THẮNG CUỘC trong kỳ bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024, mà bài viết này chủ yếu nhắm vào BÊN THUA CUỘC với những dấu hiệu và triệu chứng mà ít người bình thường để ý đến.

\*Nhận xét thứ nhất : Barack Obama (có người cho rằng Obama là Ông Trùm Cuối của Deep States hay nói theo kiểu Việt Nam: Obama là Thái Thượng Hoàng của triều đại Biden-Kamala) là kẻ thua thứ nhất. Đảng Dân Chủ là kẻ thua thứ nhì, dĩ nhiên phải kể luôn Kamala Harris – người được Đảng DC tiến cử làm UCV để tranh chức Tổng Thống với Donald Trump – là kẻ thua thứ ba. Kẻ thua thứ tư là tập đoàn Truyền Thông Thổ Tả bao gồm các đài truyền thanh truyền hình và các tờ

báo lớn đã khống chế thông tin và hướng dẫn quần chúng trong nhiều thập niên qua. Kẻ thua thứ năm là tập đoàn các thẩm phán và các biện lý cũng như các công tố viên thổ tả được mệnh danh là tư pháp “cấp tiến ...bộ”, tập đoàn này chuyên dùng học vị và chức vị để tố bậy + cáo gian những kẻ khác lập trường chính trị với họ, trong khi tôn vinh những tên du thủ du thực lên làm THÁNH SỐNG cũng như thả rong những tội phạm hình sự được tự do thênh thang ngoài đường phố như những công dân lương thiện.

Người viết cố gắng chỉ nêu những “đại thể” chớ không triển khai chi tiết vì đây không phải là luận trình về những vấn đề chính trị và xã hội của nước Mỹ đương đại. Vả lại để tránh cho độc giả Việt Nam phải thốt lên câu nói của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong tác phẩm SỐ ĐỎ :

*Biết rồi ! Khổ lắm nói mãi !*

**I.Kẻ thua cuộc thứ nhất** : từ một Thượng Nghị Sĩ non trẻ chưa có thành tích chính trị nào đáng kể, Deep State (qua tài phiệt Soros) đã build up cho Barrack Obama đắc cử Tổng Thống HK với chiêu bài WE CHANGE. Nhưng người dân HK nói chung không để ý là động từ CHANGE cần có một adverb (trạng từ), đó là THAY ĐỔI CHO TỐT HƠN hay THAY ĐỔI ĐỂ XẤU ĐI. Tám năm cầm quyền (2 nhiệm kỳ), Obama cảm thấy chưa thay đổi được gì nhiều nên để Hillary Clinton ra ứng cử tiếp, chính Obama kêu gọi cử tri HK bỏ phiếu cho Hillary Clinton như là “bỏ phiếu cho Obama nhiệm kỳ thứ BA”. Sự chuẩn bị tưởng là chắc ăn với sự kiện tờ NEWSWEEK đã in sẵn 250,000 ấn bản để chào mừng “NỮ TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN CỦA HOA KỲ”, nhưng chuyện đó không xảy ra vì Donald J. Trump đắc cử với số phiếu cử tri đoàn vượt qua 270 phiếu (trong khi Hillary Clinton vượt trội hơn về số phiếu phổ thông).

Người viết không kể ra trong bài viết này những khổ nạn của Donald Trump ngay từ lúc chưa tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 45th. Thói thường các vị Tổng Thống HK sau khi mãn nhiệm sẽ trở về quê hương gốc của mình để dưỡng già, thí dụ như TT Nixon và TT Reagan về California, TT Bush về Texas, TT Clinton không về Arkansas mà về New York vì bà Hillary Clinton đắc cử Thượng Nghị Sĩ bang New York...riêng Barrack Obama mua một biệt thự giá cỡ 12 triệu dollars tại thủ đô Washington D.C. để thành lập “Tổng Hành Dinh – Headquarter” đặc trách chuyên

“phá bĩnh” TT Trump. Khi Đại Hội Đảng Dân Chủ vào năm 2020 để chọn các UCV đại diện Đảng DC ra ứng cử chức vị Tổng Thống HK, cựu Phó Tổng Thống Joe Biden chỉ đứng hạng tư và UCV Kamala Harris bỏ cuộc vì chỉ đạt được 1% -2% số phiếu bầu. Nhưng dưới áp lực của 2 Thái Thượng Hoàng Obama và Clinton, UCV Joe Biden được chính thức đại diện cho Đảng DC ra tranh cử với TT Trump – đại diện cho Đảng CH. Cũng do “vận động “ của 2 Thái Thượng Hoàng này mà UCV Joe Biden “phải” chọn Kamala Harris làm UCV chức vụ Phó Tổng Thống (mặc dù trong thời kỳ tranh cử sơ bộ, Kamala Harris sỉ nhục Joe Biden rất nhiều lần với những thậm từ của kẻ thù chính trị chứ không phải của một “đồng chí chính trị” !)

Trong thời kỳ tranh cử vào năm 2024, tất cả thăm dò (của phe tả) đều cho thấy Joe Biden sẽ đại bại, nên 2 Thái Thượng Hoàng “ép” TT Biden nên từ chức để Đảng DC sẽ bầu lại người mới – đó là Michelle Obama, vợ của Barrack Obama sẽ được đề cử là UCV chức vụ Tổng Thống, trong khi Pelosi vận động cho cháu mình là Newsom sẽ đóng vai UCV chức vụ Phó Tổng Thống. Nhưng TT Biden tuy lú lẫn kém linh hoạt trong những sinh hoạt đối đầu với các lãnh tụ chính trị trên thế giới, nhưng ông có 2 phụ tá của ông vừa trung thành vừa có đấu pháp hữu hiệu để chống lại mưu kế của 2 Thái Thượng Hoàng khiến Đảng DC lạng quạng rồi chuyển BẠI thành XUI luôn, 2 người phụ tá trung thành của ông Joe Biden là Steve Richetti và Mike Donilon – hai ông này giúp việc cho Thượng Nghị Sĩ Joe Biden từ khi ông mới bước vào Thượng Nghị Viện từ 1971-1972 – đã cố vấn cho TT Biden đi một nước cờ khác với “order” của Obama.

Ông Biden thay vì từ chức để Kamala Harris lên thay như Tu Chính Án 25, nhưng ông đợi sau ngày debate với UCV Trump ông mới tuyên bố từ bỏ cuộc đua và luôn tiện giới thiệu đương kim PTT Kamala Harris thay thế vai trò UCV của mình, chứ còn ông vẫn ngồi ghế Tổng Thống cho đến hết nhiệm kỳ và cam đoan “chuyển giao quyền lực trong êm thấm” (nên nhớ là đầu năm 2021, ông Trump bỏ về Florida, không bàn giao cũng như không dự LỄ NHẬM CHỨC của Tân Tổng Thống Joe Biden !)

Sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024, với chiến thắng không tiền khoáng hậu của liên danh TRUMP – VANCE và đảng CH, một anh nhà báo thiên tả tức giận đã viết trên mạng xã hội là “OBAMA phải move out ra khỏi thủ đô Washington

D.C.”. Không biết Thái Thượng Hoàng Obama có đọc lời xua đuổi của anh nhà báo phe ta hay không, chỉ biết rằng Obama đang đi nghỉ vacation “trốn mùa đông lạnh giá ở Washington D.C.” bằng cách ra Hawaii ấm áp để suy nghĩ sách lược mới theo chiều hướng “thua keo này, ta bày keo khác”. Nếu sự suy đoán của người viết là đúng, thì 4 năm (2025 đến 2028) của chính phủ Trump – Vance sẽ còn nhiều chuyện cần phải clean up và biết đâu các mục tiêu “tát cạn đầm lầy” cũng như các mục tiêu LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI sẽ chỉ hoàn tất tối đa 75% như nhiệm kỳ đầu của TT Trump. Chứng cứ là Adams Schiff dù chưa nhậm chức Thượng Nghị Sĩ của California đã tuyên bố : trong năm 2026, nếu Đảng DC nắm đa số tại Hạ Nghị Viện thì Đảng DC sẽ lôi ông Trump ra “đàn hạch nữa”. Thật đúng là “chưa đổ ông Nghè đã đe hàng tổng”. Dân chúng HK nên chờ xem.

### **Chú thích :**

*Nếu Thượng Đế có thật và Thượng Đế ra tay giúp đỡ nước Mỹ, thì có thể các Ông Trùm “tinh hoa của Đảng DC” cũng như “tinh hoa của giới thượng lưu tại HK” sẽ bị truy tố và đền tội theo ông TRÙM ca nhạc DIDI vừa bị FBI bắt giữ hồi tháng 7 năm 2024. Lần trước tài phiệt Efrain đã bị Đám Đầm Lầy giết chết một cách bí ẩn trong phòng giam tại New York, hy vọng lần này FBI sẽ không để một con mồi vĩ đại là DIDI bị xổng chuồng lần nữa. Nếu thấy không giữ nổi con mồi DIDI thì người viết đề nghị chính phủ HK nên gửi DIDI qua cho KGB của Putin hay gửi cho Kim Young Un giữ dùm.*

### **II. Kẻ thua cuộc thứ hai : Đảng Dân Chủ**

Tại sao Đảng Dân Chủ không tìm được ứng viên nào hay hơn ông Biden dù biết rõ ông có những khuyết điểm không thể sửa chữa được. Có lẽ những phần tử ưu tú của Đảng DC chờ đợi ông Trump quét sạch rác rưởi của đám cực tả như AOC để họ có cơ hội ra tranh cử vào những năm 2028 hay 2032 với khuynh hướng trung tả và từ từ tách rời khỏi đám tự vĩ ngược là tinh hoa sống trong ảo tưởng của các trường đại học trong các tiểu ban xanh lè bên bờ Đại Tây Dương và bên bờ Thái Bình Dương. Một phần khác chính là đầu óc quá lậm sâu vào CHỦ THUYẾT ĐẠI ĐỒNG (lo chuyện của thế giới) và lậm sâu vào VĂN HÓA THỨC TỈNH nên không có một lý thuyết gia nào của Đảng DC đề xướng ra được một đường lối hữu hiệu nào để đưa HK thoát ra khỏi vũng lầy kinh tế mà chính Đảng DC gây ra (chứ không

phải do cường địch bên ngoài tấn công) cũng như nội chính HK không thể tái tạo an ninh trật tự nếu thiếu Cảnh Sát với “còng và súng” để hành nghề, cô thầy không thể đào tạt ra học sinh ngoan và giỏi khi chính những thầy cô nêu gương xấu cho học trò : trẻ con chưa thể đủ lý trí để phân biệt PHẢI – TRÁI do đó chúng sẽ bắt chước theo những gì mà thầy cô của chúng đã làm.

Do đó những lời kêu gọi của ông Trump và lời kêu gọi của tỷ phú Elon Musk đã trở thành chân lý khi toàn thể cử tri ý thức được rằng CUỘC BẦU CỬ THÁNG 11 NĂM 2024 LÀ CUỘC BẦU CỬ CUỐI CÙNG CỦA CHÍNH THỂ CỘNG HÒA. Kết quả Ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã thắng áp đảo kiểm soát được cả Hành Pháp – Lập Pháp luôn cả Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện. Tư Pháp thì không có bầu lại nhưng các thẩm phán bảo thủ vẫn chiếm tỷ lệ 6-3 và Tổng Thống Trump có cơ hội tiến cử thêm một hay hai thẩm phán bảo thủ nữa nếu các vị thẩm phán cao niên từ chức hay ra đi vì lý do sức khỏe. Lúc đó không chừng tỷ lệ thẩm phán bảo thủ sẽ là 7-2 hay có thể là 8-1 không chừng.

### **III. Kẻ thua cuộc thứ ba: Bà Kamala Harris**

Bà Kamala chứng tỏ với cử tri HK là bà chẳng biết gì về tình hình kinh tế khi phóng viên hỏi bà về tình kinh tế, bà nói hãy xem website của bà, tức là ban vận động bầu cử của bà soạn chứ bà không biết gì cả.

Bà Kamala được học tập rất kỹ nên bà trả lời lưu loát những câu hỏi đã được soạn sẵn, nhưng có những phóng viên hỏi những câu ngoài lề là bà trả lời rất loạng quạng, đến nỗi họ đặt ra nhóm từ “words salad” để chỉ những lời nói lung tung không đầu không đuôi khó hiểu của bà. Ở những chỗ bí hiểm, bà không tìm được lời giải thích thì bà đành cười hô hố. Cái cười của bà khiến ông Vladimir Putin phải thốt lên “lời khen đều” là bà Kamala Harris có nụ cười rất duyên dáng !!!.

Trên internet có tờ lá cải NEWYORK TYMES chú thích dưới bức ảnh bà Kamala Harris đang cười là MAKE AMERICA LAUGH AGAIN và tên của bà được báo này sửa là KA..HA...HA HARRIS.

Trước ngày bầu cử, một thủ lãnh người Palestine ở Minnesota nói rằng ông không hiểu bà Kamala Harris nói gì nhưng ông và cộng đồng người Hồi Giáo ở Minnesota không bỏ phiếu cho bà. Ông thủ lãnh này nói tiếp UCV Donald Trump thân Do

Thái, nhưng người Hồi Giáo chúng tôi hiểu ông Trump muốn chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và biết chắc là ông Trump sẽ làm được những gì ông tuyên bố. Chiến tranh có chấm dứt thì dân Palestine sẽ không bị giết hại vô ích.

Sau ngày bầu cử, bà Kamala Harris thua trên tất cả 7 tiểu bang chiến địa vì cộng đồng người Hồi Giáo không bỏ phiếu cho bà (họ cũng không bỏ phiếu cho ông Trump) nhưng họ bỏ phiếu cho Đảng Xanh hay Đảng Tự Do !!!

Nếu so sánh số phiếu bầu cho ông Biden vào năm 2020 là 81 triệu phiếu với số phiếu bầu cho bà Kamala năm nay là 67 triệu phiếu thì rõ ràng có 14 triệu phiếu sai biệt. Tôi có hỏi một số bạn người Mỹ họ nói : “ không có công ăn việc làm ổn định rồi giá phí sinh hoạt tăng cao thì bà Kamala không lo, lại đi lo cho phụ nữ được quyền tự do phá thai, đợi đến lúc có quyền phá thai thì chết nhăn răng rồi còn đâu. Do đó số cử tri DC đã ghi danh đi bầu dù không ưa ông Trump nhưng họ biết ông Trump sẽ vực dậy kinh tế , họ nằm nhà không đi bầu nên bà Kamala thua thê thảm không thắng được số cử tri đoàn mà thua cả về số phiếu cử tri phổ thông”.

Nhưng riêng cá nhân người viết, tôi thương cảm cho bà Kamala Harris nhiều hơn là chê trách bà. Bà cũng là một chiến sĩ cố gắng chiến đấu hết mình trong khả năng có thể. Nhưng Việt Nam ta có câu ***Không có chó bắt mèo ăn cỏ*** nên Đảng DC phải đẩy bà ra tranh cử với ông Trump trong khi bản thân bà chưa được chuẩn bị gì cả. Bà đúng là ân nhân của Đảng DC trong lúc đầu sôi lửa bỏng, những kẻ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về thất bại trong cuộc đua này phải là vợ chồng Obama, vợ chồng Bill Clinton, vợ chồng Biden...chớ bà không có trách nhiệm nặng nề như họ thường hay rêu rao. Tội tin là thời gian trôi qua, tâm tình lắng đọng, lịch sử sẽ có nhiều công tâm hơn sẽ có những bình luận đúng đắn hơn về vai trò của bà Kamala Harris.

#### **IV. Kê thua cuộc thứ tư : HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ**

Nghe những lời quảng cáo của những BIG MEDIA ai cũng tưởng là Kamala Harris sẽ thắng sít sao UCV Donald Trump, nhưng thực tế ông Trump và đảng CH thắng lớn chưa từng có. Như vậy quần chúng nhân dân HK với nhiều thành phần chưa có bằng đại học (tức là giai cấp công nhân) đã chối bỏ vai trò hướng dẫn quần

chúng của các tờ báo lớn, của các đài phát thanh, phát hình truyền thống đã làm mưa làm gió trong xã hội Hoa Kỳ suốt hơn trăm năm qua. Các lý do chính được nêu ra dưới đây (chắc chắn là không đủ nên người viết kêu gọi độc giả bổ sung thêm, nhất là người viết chưa bao giờ sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại như Facebook, như Podcast, như Amazone...)

4.1 Truyền Thông Thổ Tả từ bỏ Đệ Tứ Quyền Cao Quý mà xã hội dành riêng cho họ

4.2 Kêu gọi bình đẳng và đoàn kết nhưng chỉ bình đẳng và đoàn kết giữa những người cùng phe mà thôi, còn những người có ý kiến trái chiều thì bị trù dập và bị truy diệt tới cùng. Thí dụ : Cựu Tổng Thống Trump bị trù dập và sát hại tới 3 lần, vậy những người thấp cổ bé miệng không có phương tiện chống trả như ông Trump đã có thì sao ?

4.3 Truyền Thông Thổ Tả là cha đẻ ra kỹ thuật tung tin giả (fake news), chính Tổng Thống Trump trong năm 2017 đã đặt chết tên FAKE NEWS cho Truyền Thông Thổ Tả.

4.4 Truyền Thông Thổ Tả tạo ra những polls cuội để mưu đồ tư lợi.

4.4 Truyền Thông Thổ Tả tâng bốc những tên tội đồ những tên lưu manh biến thái thành “thánh nhân”, trong khi những anh hùng thứ thiệt đem mạng sống và xương máu của họ ra cống hiến cho tổ quốc thì bị bỏ lơ.

4.5 Truyền Thông Thổ Tả đã biến những người can đảm nói lên sự thật thành những ANH KHÙNG vì đã dám chống lại bọn có nhiều tiền và có nhiều quyền lực.

Sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024 này :

4.6 Hãng truyền thông CNN xuống dốc, thông thường vào ngày bầu cử những năm trước, số người mở TV xem truyền hình là 13 triệu người, năm 2024 chỉ còn 3 triệu.

4.7 Hãng truyền thông MSNBC thua lỗ đang rao bán, nghe nói tỷ phú Elon Musk hỏi ông Donald Trump Jr : “giá bao nhiêu?” thì thiên hạ đã đồn là MSNBC muốn bán với giá 3 tỷ dollars.

4.8 Trước ngày bầu cử ông Trump và tỷ phú Elon Musk hội thoại riêng với nhau trên mạng xã hội : số người mở máy nghe cuộc hội thoại này vượt qua 01 tỷ người trên toàn thế giới.

Đây là một bài học đích đáng cho những người làm công việc truyền thông và những người làm chính trị. Khi quần chúng đã mất niềm tin thì rất khó phục hồi mà nếu muốn build back lại thì đòi hỏi thời gian rất dài...rất dài. Chi bằng xóa bỏ một thương hiệu cũ đã mất giá trị tin cậy hay dẹp bỏ một chính thể hay một đảng phái cai trị thất bại về nhiều mặt để xây dựng một cấu trúc mới (structure) đầy tính nhân bản (không hoàn toàn dựa vào lợi ích) thì dễ thực hiện hơn là chỉ dựa vào những khẩu hiệu nghe rất kêu (NỔ) nhưng rỗng tuếch (dân VN thời bây giờ gọi là CHÉM GIÓ).

Người viết không đề cập kẻ thua thứ năm vì đó là những việc mà tân bộ trưởng Pam Bondi của Bộ Tư Pháp của chính phủ Trump sẽ phải thực hiện (trong khi vào thời điểm này chính phủ Trump chưa chính thức nhận việc)

## HAPPY THANKSGIVING 2024

San José ngày thứ tư 27 tháng 11 năm 2024

**TRẦN TRUNG CHÍNH**

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:  
<http://www.vietnamvanhien.org/TranTrungChinh.html>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)

